

**HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)**

# Thương binh Đoàn Văn Đốc làm giàu từ nuôi tôm sú



Mô hình nuôi tôm sú của ông Đoàn Văn Đốc cho hiệu quả kinh tế cao.

Như nhiều đồng đội khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thanh niên xung phong ở chiến trường Lào trở về địa phương với thương tật hạng 4/4, ông Đoàn Văn Đốc, thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh (Tiền Hải) bắt tay vào mặt trận mới - mặt trận phát triển kinh tế. Sau bao ngày trăn trở làm sao để thoát nghèo trên mảnh đất quê hương, ông đã tìm được hướng đi và thành công với mô hình nuôi tôm sú, thu lãi 200 - 400 triệu đồng/năm.

Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình nuôi tôm sú ao bán niên đang kỳ thu hoạch, ông Đốc chia sẻ: Đầu năm 1975, tôi tình nguyện tham gia thanh niên xung phong làm nhiệm vụ ở nước bạn Lào. Lúc đó mười tám, đôi mươi chúng tôi hùng hục khí thế lên đường, không sợ gian khổ, hy sinh. Sau nhiều ngày lội suối băng rừng, tôi và đồng đội đã đến nơi làm nhiệm vụ. Được phân công làm nhiệm vụ tại nước bạn, địa hình cũng như ngôn ngữ không thông thuộc, tôi và đồng đội gặp muôn vàn khó khăn. Trong một lần làm nhiệm vụ tôi bị mảnh dùi đâm vào chân. Sau khi điều trị hồi phục vết thương, tôi trở về quê lập gia đình.

Mặc dù bản thân sức khỏe

yếu do thương tật, cùng với nhiều khó khăn về kinh tế nhưng chưa lúc nào ông Đốc có ý nghĩ buông xuôi. Ông luôn động viên bản thân và gia đình khắc phục khó khăn trong cuộc sống, quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Những năm tháng trong quân ngũ đã trở thành động lực cho ông tiếp tục chiến đấu với "giặc đói nghèo". Ban đầu do chưa có kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi thủy sản nên dịch bệnh thường xuyên xảy ra, hiệu quả nuôi tôm không cao. Tuy nhiên, ông Đốc quyết tâm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chịu khó học hỏi kỹ thuật từ sách báo và các mô hình nuôi điện tích nuôi trồng thủy sản vì sinh lợi cao, nếu sơ suất có thể thiệt hại lớn. Tuy nhiên, với sự hăng say và tình quyết đoán, ông Đốc mạnh dạn đầu tư 300 triệu đồng để cải tạo 7.000m<sup>2</sup> ao nuôi tôm theo phương thức ao bán niên. Để bảo đảm nuôi tôm hiệu quả, ông chia làm nhiều ao để dễ quản lý môi trường ao nuôi; định kỳ bổ sung vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa, sử

dụng men vi sinh trong quản lý môi trường ao nuôi; kiểm tra các yếu tố môi trường nước. Vì vậy, tuy là ao nhỏ nhưng cho sản lượng lớn, hiệu quả cao hơn ao to. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí gia đình ông thu lãi 200 - 400 triệu đồng. Ông Đốc chia sẻ thêm, để nuôi thành công một vụ tôm không phải điều dễ dàng, không phải vụ nào cũng đem lại năng suất và hiệu quả cao, mình vừa nuôi vừa tích lũy kinh nghiệm và phải mày mò, ăn ngủ tại ao tôm để hiểu được nó mới thành công. Để thành công ông cũng không ít lần thất bại do thiên tai hoặc do dịch bệnh, do thiếu kinh nghiệm phải chịu thiệt thòi lên tới 30 - 40% tổng số tiền vốn đầu tư mua giống và thức ăn.

Ông Bùi Duy Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Minh cho biết: Ngoài nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, thương binh Đoàn Văn Đốc còn nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn phổ biến cho bà con kỹ thuật nuôi tôm sú, giúp các gia đình trong thôn cùng phát triển nuôi trồng thủy sản thành công. Bởi vậy, ông luôn được đồng đội và bà con tin tưởng, quý mến.

**MANH THẮNG**

Hiện nay, LĐLĐ thành phố đang quản lý 168 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với gần 9.400 đoàn viên. LĐLĐ thành phố và các CĐCS đã gắn phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính; thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp. Bên cạnh đó, các CĐCS còn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo bà Phí Thị Thanh Huyền, Chủ tịch LĐLĐ thành phố: Với mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tác phong lao động và làm việc văn minh, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức các hoạt động như: giữ gìn vệ sinh cơ quan sạch đẹp, cải thiện điều kiện làm việc, văn minh trong ứng xử, khoa học trong công việc... LĐLĐ thành phố tích cực phối hợp, hướng dẫn 100% CĐCS trực thuộc phát động phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đến toàn thể CNVCLĐ; phối hợp kiểm tra, đón tiếp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện phong trào; chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về sự cần thiết cũng như lợi ích thiết thực của phong trào nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Hàng năm, LĐLĐ thành phố phối hợp tổ chức nhiều lớp truyền thông, nói chuyện chuyên đề về văn hóa giao tiếp, ứng xử tại nơi làm việc, thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội... cho đoàn viên, CNVCLĐ. Ngoài ra còn phối hợp xây dựng tài liệu tuyên truyền đến các CĐCS thông qua mạng xã hội như zalo, facebook...

Bà Nguyễn Thị Phương Thủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam chia sẻ: Thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, Công đoàn

# Xây dựng đời sống văn hóa ở công đoàn cơ sở

*Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), nhất là phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa thời gian qua được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thái Bình quan tâm phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.*



Tổ chức công đoàn kiểm tra điều kiện làm việc tại Công ty TNHH Hàng thể thao vận trượt QIS Việt Nam.

phối hợp với lãnh đạo Công ty phát động phong trào đến đoàn viên, CNVCLĐ Công ty; xây dựng, bổ sung nội quy, quy chế lao động, xây dựng quy ước đơn vị văn hóa, tăng cường kỷ luật, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm của người lao động trong sản xuất. Công ty còn tổ chức truyền thông, nói chuyện chuyên đề về văn hóa giao tiếp, ứng xử tại doanh nghiệp; tổ chức tập huấn cho người lao động về phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; truyền thông về an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức giao lưu văn nghệ nhằm tăng cường đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Nhờ đó, từ năm 2019 đến nay Công ty luôn đạt danh hiệu đơn vị văn hóa.

Hàng năm, LĐLĐ thành phố chỉ đạo 100% CĐCS triển khai quy định đoàn viên, CNVCLĐ

không uống rượu, bia, không hút thuốc lá tại nơi làm việc; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; bảo đảm an ninh trật tự. 100% CĐCS tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ, tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết hưởng phạm an toàn giao thông và tệ nạn xã hội. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ nêu cao ý thức trong việc vận động gia đình, người thân thực hiện nếp sống văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Với những hoạt động tích cực, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã thu hút đông đảo đoàn

viên, CNVCLĐ hưởng ứng, tham gia. Hàng năm, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đăng ký và phấn đấu đạt chuẩn văn hóa. Năm 2021, thành phố có 92,07% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, LĐLĐ thành phố và các CĐCS tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ thành phố, CĐCS với các cấp chính quyền, người sử dụng lao động để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào. Qua đó góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tạo sức lan tỏa của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

**MAI THƯ**

## ĐỘI BÓNG CHUYÊN GELEXIMCO THÁI BÌNH

# Sẵn sàng tâm thế tại bảng đấu "tử thần"

*Giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2022 hứa hẹn là giải đấu nhiều thách thức với đội bóng chuyên Geleximco Thái Bình khi nằm ở bảng A - bảng đấu được giới chuyên môn đánh giá là bảng "tử thần". Để duy trì thành quả đã đạt được từ mùa giải 2021 và tiếp tục khẳng định vị thế của bóng chuyền nữ Thái Bình, mỗi thành viên trong đội đều đang nỗ lực hết mình để vượt khó.*

### Bảng đấu khó

Tại bảng A, các đối thủ của Geleximco Thái Bình là Hòa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình Doveco, Kinh Bắc Bắc Ninh. Trong số này, Hòa chất Đức Giang là đội a quân của mùa giải 2021. Bên cạnh đó, dù kết thúc mùa giải 2021 ở vị trí thứ 4/10 đội mạnh nhưng sau quá trình chuyển nhượng, hiện nay đội hình của Ninh Bình Doveco được ví như đội tuyển quốc gia thu nhỏ khi hầu hết thành viên đều đang khoác áo đội tuyển Việt Nam. Còn VTV Bình Điền Long An - đối thủ đầu tiên của Geleximco Thái Bình tại mùa giải năm nay, tuy xếp vị trí 10/10 ở mùa giải 2021 nhưng là đội bóng đã xuất sắc vô địch tại vòng I, sang đến vòng II, do nhiều thành viên mắc Covid-19 nên đội bóng này xin rút lui khỏi giải đấu năm 2021, xếp ở vị trí thứ 10.

Chủ công Nguyễn Thị Uyên, đội trưởng của Geleximco Thái Bình chia sẻ: Khi rơi vào bảng A, lúc đầu cả đội cũng bị bất ngờ, nhưng có khó khăn thì mới có thành công nên chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận và nỗ lực để vượt qua khó khăn. Trong đội, trở ngại về tuổi tác không phải không có nhưng các thành viên cao tuổi hơn đều có gắng



Geleximco Thái Bình nỗ lực vươn lên tại bảng đấu "tử thần".

để theo thể lực của thành viên trẻ và ngược lại, các thành viên trẻ sẽ học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ các chị đi trước.

Bên cạnh đó, tại mùa giải năm nay, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã thông qua quy chế cho phép các đội chuyên nhượng 2 vận động viên (VDV) nước ngoài, nhưng chỉ có

1 VDV được thi đấu trên sân. Điều này góp phần làm tăng thêm sức hấp dẫn cho giải đấu. Vì vậy, hầu hết các cầu lạc bộ đều đã sở hữu trong đội hình của mình ngoại binh xuất sắc.

### Điểm tựa từ sức trẻ và ngoại binh

Dù không có lực lượng nội binh ấn tượng nhưng mùa giải

cùng kinh nghiệm thi đấu cho nhiều câu lạc bộ nổi tiếng tại giải nhà nghề Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ... và khả năng bật đà tấn công 3m07, bật đà chắn bóng là 2m90, Polina Rahimova cho biết, các thành viên của Geleximco Thái Bình đều có năng lượng khá tốt và có sẽ cố gắng hết sức cùng đồng đội để đem đến những trận đấu tuyệt vời nhất cho khán giả. Polina Rahimova chia sẻ: Tôi đang cố gắng hết sức để hòa nhập với các đồng đội và huấn luyện viên. Tôi mong mình có thể góp phần giúp toàn đội dần cải thiện khả năng chuyên bóng, đồng thời tin tưởng với sự nỗ lực và cố gắng, khả năng của toàn đội sẽ tốt lên qua từng trận đấu.

Đội trưởng Nguyễn Thị Uyên cho biết thêm: Khoảng cách về trình độ thực sự rất lớn nhưng chúng tôi ở trình độ thấp hơn Polina Rahimova luôn cố gắng lắng nghe và chia sẻ cho nhau những điều được bạn truyền đạt về kinh nghiệm. Mục tiêu của cả đội là sẽ đứng thứ 2 hoặc thứ 3 của bảng.

Hiểu rõ thách thức dành cho mình ở bảng đấu năm nay, đội quân của huấn luyện viên Trần Văn Giáp là một trong những đội đã có mặt tại Ninh Bình - nơi diễn ra các trận đấu của bảng A từ khá sớm, một phần để các VĐV có nhiều thời gian làm quen với sân đấu, phần khác để cả đội có thời gian nghỉ ngơi hợp lý trước khi bước vào các trận đấu quan trọng. Mong rằng Geleximco Thái Bình sớm hoàn thiện lối chơi, phối hợp tốt với Polina Rahimova để phát huy tối đa sức mạnh của tay đập đẳng cấp thế giới, qua đó sắm vai "ngựa ô" thứ 4 của giải.

**TỬ ANH**

**Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

---

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 6/7**

**Thế giới: Hơn 556,5 triệu ca mắc Covid-19**  
 Tính đến chiều ngày 6/7, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 556,5 triệu ca, trong đó hơn 6,36 triệu người đã tử vong.

**Việt Nam: Ghi nhận 913 ca mắc Covid-19 mới**  
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 6/7, cả nước ghi nhận 913 ca mắc Covid-19 mới. Việt Nam hiện đã ghi nhận hơn 10,75 triệu ca mắc Covid-19.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm gần 234,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, hơn 7.620 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang điều trị là 29 ca.

**Thái Bình: Gần 3,48 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 đã được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên**  
 Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế giảm còn 6 bệnh nhân, trong đó 2 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh, 4 bệnh nhân điều trị ở các bệnh viện tuyến huyện.

Tính đến hết ngày 5/7, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3.925.340 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là gần 3,48 triệu mũi; tiêm cho người từ 12 - 17 tuổi là gần 304.700 mũi; tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 140.850 mũi.

**HOÀNG LANH**

---

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỐ Y TẾ:  
0969.851.212  
0227.3640.786

**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:**  
0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885